
โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่9 กุมภำพันธ์ 2561 

  

บรูณาการสินค้าเกษตร เอกชนเข้าพบ'บ๊ิกฉัตร'หนุนให้ความรู้ผู้บริโภคปมสารตกค้างพืชผกั 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          โพสตท์เูดย ์- ตัง้วงถกแกปั้ญหาสนิคา้เกษตรไมไ่ดม้าตรฐาน หลงัพบสารพษิ 3 ชนิดตกคา้ง 
          พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รองนายกรฐัมนตร ี เปิดเผยภายหลงัการประชุมกบัคณะผู้บรหิารสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อหารอืแนวทางรณรงคแ์ละสรา้งความเขา้ใจมาตรฐานปรมิาณสารพษิสูงสุดที่
ยอมรบัได ้(เอม็แอลอาร)์ เพราะปัจจุบนัมวีตัถุอนัตรายทางการเกษตรมากกว่า 48 ชนิด โดยเฉพาะสารเคม ี
3 ชนิด ทีม่ขีอ้ถกเถยีงมาก คอื พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส และไกลโฟเซต โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้
รว่มรบัฟังดว้ย อาท ิกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ 
          ทัง้นี้ ในที่ประชุมมกีารน าเสนอใน 3 ประเด็น คอื 1.ประเทศไทยได้มกีาร ก าหนดมาตรฐานด้าน
สารพษิตกค้าง หรอืทีเ่รยีกกนัว่า "ปรมิาณสารพษิตกคา้งสูงสุดทีย่อมรบัได"้ 2.ทีผ่่านมาองคก์รภาคประชา
สงัคม (เอน็จโีอ) ไดน้ าเสนอข่าวความไม่ปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหารของไทย โดยอ้างว่าไดต้รวจ
พบค่ามาตรฐานสารพษิตกคา้งทีเ่กนิจากมาตรฐาน สรา้งความกงัวล และความไมเ่ขา้ใจต่อผูบ้รโิภค และ 3.
ควรสรา้งความเขา้ใจกบัผูบ้รโิภค ใน 2 ช่องทางผ่านสื่อโซเชยีล และการจดัสมัมนา โดยขอรบัการสนบัสนุน
จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนและสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
          อย่างไรก็ตาม การผลติสนิค้าเกษตรที่ตรงความต้องการของผู้บรโิภคเป็นสิง่ส าคญั และที่ผ่านมา
ทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดต้รวจรบัรองสนิคา้ต่างๆ และยดึท าลายสนิคา้ทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพจ านวนมาก แต่ยงั
มหีน่วยงานอื่นทีอ่อกสุ่มตรวจสนิคา้เกษตรด้วยเช่นกนั แต่ผลทีอ่อกมาแตกต่างกนัท าใหผู้บ้รโิภคสบัสน 
          พล.อ.ฉัตรชยั กล่าวว่า จะต้องบูรณาการท างานร่วมกนัในลกัษณะประชารฐั คอื หน่วยราชการ 
เอกชน และประชาชน รวมทัง้ร่วมกันป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพถูกจ าหน่ายไปยงั
ผู้บรโิภค ซึ่งคงไม่ใช่การตรวจ จากหน่วยงานราชการเพยีงอย่างเดยีว ทัง้ผู้จ าหน่าย ผู้บรโิภค และภาค
ประชาสงัคม ต้องร่วมมอืกนัไม่ซือ้ ไม่ใชส้นิคา้นัน้ และมอบหมายใหห้น่วยทีเ่กี่ยวขอ้งรบัไปด าเนินการ ซึ่ง
สารเคมทีัง้สามชนิดขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวตัถุอนัตราย จงึจะต้องรอผลการ
พจิารณาในส่วนน้ี 
          อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ใน และต่างประเทศ 
ดงันัน้ต้องส่งเสรมิ ใหม้กีารผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน รวมถงึมคีวามปลอดภยัจากสารตกคา้ง
ต่างๆ พรอ้มทัง้ใหม้กีารก าหนดยุทธศาสตรม์าตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยัทางอาหารใหช้ดัเจน
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกนัต่อไป           
 
คณะผูบ้ริหารหอการค้าไทยเข้าพบรองนรม.พลเอกฉัตรชยัฯ 
Source - ส านกัโฆษก (Th) 
 
หอการค้าไทยขอให้รฐับาลเร่งพจิารณาแนวทางในการสรา้งการรบัรูป้รมิาณสารพษิตกค้างในผลผลติทาง
การเกษตร เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการบรโิภคของประชาชน 
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          วนันี้ (8 ก.พ. 61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชัน้ 3 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล  
นายกลนิท ์สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทย น าคณะกรรมการและผูบ้รหิารหอการคา้ไทย จ านวน 
20 คน  เขา้พบ พลเอกฉัตรชยั  สารกิลัยะ รองนายกรฐัมนตร ี เพื่อขอรบัทราบแนวทางในการสรา้งการ
รบัรูแ้ละความเขา้ใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนผู้บรโิภค ในเรื่องปรมิาณสารพษิตกค้างสูงสุดที่สามารถมไีด้ใน
สนิคา้เกษตร ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาท ิการจดัสมัมนา การเผยแพร่ผ่าน Social  Media  เพื่อให้ประชาชน
เกดิความชดัเจนในการบรโิภคที่ได้มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิตามที่ส านักงานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิได้ก าหนดมาตรฐานดา้นสารตกค้าง และปรมิาณสารพษิตกค้างสูงสุดที่
ยอมรบัในระดบัสากล ซึ่งขณะนี้เครอืข่ายผู้บรโิภครณรงค์ได้เรยีกรอ้งให้มกีารยกเลกิการใช้สารเคมปีราบ
ศตัรพูชื อาท ิ พาราควอต  คลอไพรฟีอส และการก าจดัการใชส้ารไกลโฟเซต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรผูใ้ชแ้ละประชาชนในฐานะผูบ้รโิภค 
          โอกาสนี้   รองนายกรฐัมนตรี  ได้กล่าวว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และการ
เกษตรกรรมถอืเป็นอาชพีหลกัของคนไทย ท าใหป้ระเทศไทยมสีนิคา้ทางเกษตรและผลผลติทางการเกษตร
ทีห่ลากหลาย  และมสีนิคา้ทางการเกษตรที่เป็นสนิคา้ส่งออกหลายชนิด อยา่งไรกต็าม แมปั้จจบุนัสภาพดนิ 
ฟ้า อากาศ และการตลาดจะไมเ่อือ้อ านวย แต่ผลผลติทางการเกษตรของไทยยงัคงเป็นทีต่้องการของตลาด
ทัง้ในและต่างประเทศ  ซึ่งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครฐั  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องพยายาม
สรา้งแนวทางการรบัรูแ้ละความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้บรโิภคสนิค้าของไทย  โดยเฉพาะเรื่อง
ปรมิาณสารพษิที่ตกค้างสูงสุดในสนิค้าการเกษตร หรอืสนิค้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาท ิส้มทีม่กีาร
เคลือบสารที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้  ดงันัน้ จงึต้องส่งเสรมิให้มกีารผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
รวมถงึมคีวามปลอดภยัจากสารตกคา้งต่าง ๆ พรอ้มทัง้ ใหม้กีารก าหนดยุทธศาสตรม์าตรฐานดา้นคุณภาพ
และความปลอดภยัทางอาหารใหช้ดัเจนต่อเนื่องและเชื่อมโยงกนัต่อไป 
 
วาเลนไทน์-ตรษุจีน 3 วนั สะพดั 6 หม่ืนล้าน 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          ธนวรรธน์ พลวชิยั ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
เปิดเผยว่า จะมเีงนิสะพดัในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจนีระหว่างวนัที่ 14 -16 ก.พ. 2561 รวมแล้ว 
กว่า 6 หมื่นล้านบาท หรอืประมาณ 0.3% ของจดีพี ีสูงสุดในรอบ 10 ปี นับตัง้แ ต่ปี 2550-2551 ที่ศูนย์
พยากรณ์ฯ ได้เก็บสถติมิาทัง้สองเทศกาล โดยเทศกาลตรุษจนีปี 2561 มกีารใช้จ่ายรวม 56,860.60 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 ที่มยีอดใชจ้่ายรวม 54,927.16 ลา้นบาท หรอืประมาณ 3.5% และประชาชนรูส้กึ
ว่าตรุษจนีปีนี้คกึคกักว่าปีก่อนประมาณ 63% และเทศกาลวาเลนไทน์เงนิสะพดัในปี 2561 รวม 3,823.27 
ลา้นบาท เพิม่จากปีก่อน 3.10% เป็นการใชจ้า่ยประมาณ 2,394.80 บาท/คน จากปี 2560 ใชจ้า่ย 2,262.57 
บาท/คน 
          "พฤตกิรรมการใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้มาจากความเชื่อมัน่เศรษฐกจิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั แต่ยงัระวงัในเรือ่งการใช้
จา่ยจงึเหน็ว่าจะใชเ้พิม่ขึน้รายละไมม่าก โดยรายจ่ายในเทศกาลตรุษจนีจะใชใ้นการซือ้ของเซ่นไหวเ้พิม่ขึน้
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เป็น 47% จากปี 2560 โดยซื้อของไหว้ทุกตวัเพิม่ขึน้เฉลี่ย 4,000 บาท/คน เพิม่ขึน้สองเท่าจากปี 2560 
โดย 67% มองว่าราคาสนิคา้แพงขึน้กว่าปี 2561" ธนวรรธน์ กล่าว 
          อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ประชาชนกลุ่มตวัอย่าง 22.9% ซื้อทองและเครื่องประดบัเพิม่ขึน้ 3.7% ของ
ค่าใชจ้่ายช่วงตรษุจนีประมาณ 1.8 หมื่นบาท/ราย นอกจากนัน้ยงัวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศมากถงึ 
85% โดยเลอืกเทีย่วภาคกลางและเหนือมากถงึ 30-40% ส่วนในต่างประเทศเลอืกทีจ่ะไปจนี ฮ่องกง ญี่ปุ่ น 
ไตห้วนั และเกาหล ี
          ทัง้นี้ ในกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการเหน็สญัญาณเศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวัตัง้แต่ไตรมาส 2 ในขณะที่
เศรษฐกจิฐานราก เช่น กลุ่มเอสเอม็อ ีกลุ่มเกษตรกรจะเหน็สญัญาณชดัในไตรมาส 3 และ 4 โดยเฉพาะเมื่อ
รฐับาลใส่งบกลางปี 2561 ลงไป 1.5 แสนล้านบาท ในโครงการไทยนิยมยัง่ยนื ซึ่งจะลงไปกระตุ้นในช่วง
ไตรมาส 3 และ 4 ดงันัน้ เศรษฐกจิจะส่งสญัญาณเศรษฐกจิฟ้ืนชดัเจนในครึง่ปีหลงัของปี 2561 
          ส าหรบัการใชจ้่ายตรุษจนี ศูนยพ์ยากรณ์ฯ ส ารวจระหว่างวนัที่ 30 ม.ค.-6 ก.พ. 2561 จาก 1,200 
ตวัอย่างทัว่ประเทศ โดยกลุ่มตวัอย่างมรีายได้ประมาณ 1-2 หมื่นบาท ประมาณ 41% และรายได้มากกว่า 
2-3 หมื่นบาท 25.3% เหน็ว่า เมื่อถงึเทศกาลตรุษจนีจะคดิถงึการไหวเ้จา้ไหวบ้รรพบุรุษ 42.7% รองลงมา 
20% คดิถงึแต๊ะเอยี 
          ในขณะที่เทศกาลวาเลนไทน์ส ารวจในช่วงวนัที่ 30 ม.ค.-6 ก.พ. 2561 ใน 1,200 ตัวอย่างทัว่
ประเทศ พบว่า จะมกีารใชจ้่ายในช่วงวนัดงักล่าวประมาณ 3,822.27 ล้านบาท โดยส่วนมากจะซือ้ดอกไม้
คอื กุหลาบประมาณ 49.3% รองลงมาเป็นของขวญั โดยวยัรุ่นจะให้ความส าคญักบัวนันี้ 55% วยัท างาน 
25% คู่สมรส 19.4% โดยทุกกลุ่มคดิถงึความสุขเป็นอนัดบัแรก ค่าใชจ้่ายซือ้ของใหคู้่รกัเฉลีย่ 1,490 บาท/
คน จากปี 2560 อยูท่ี ่1,334 บาท/กโิลกรมั โดยช่องทางบอกรกัจะเป็นทางไลน์เพิม่มากขึน้ 21% รองลงมา
เฟซบุ๊ก 18.5% 
          ทัง้นี้ พบว่า กลุ่มนักศกึษาจะมแีนวโน้มมเีพศสมัพนัธฉ์ลองวาเลนไทน์มากทีสุ่ดถงึ 39.8% สถานที่
คอื หอพกั รองลงมาคอื นักเรยีน 25.6% โดย 50% คดิจะมเีพศสมัพนัธ์ สถานที่โรงแรมม่านรูด 31.3% 
รองลงมา 16.4% อพารต์เมนต์ 15.2% โดยเดก็ต ่ากว่า 15 ปี นิยมมเีพศสมัพนัธ์ที่บ้านที่ไม่มใีครอยู่มาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอืม่านรดู นอกจากนัน้ พบว่าทศันคตขิองสงัคมไทยยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงาน
เพิม่มากขึน้ในทุกช่วงวยั โดยผูช้ายและผูห้ญงิต่างยอมรบัไดท้ีแ่ฟนตวัเองจะมเีพศสมัพนัธม์าก่อน 
          "ทัง้นี้ เหน็ว่าปัญหาทอ้งก่อนวยัอนัควร ส่วนมากมาจากเดก็มปัีญหาจากครอบครวั ซึง่สะท้อนจาก
มุมเด็กคอืมปัีญหาต้องการปรกึษาพ่อแม่มากที่สุด ดงันัน้ หากผู้ปกครองมเีวลาให้ และเจา้หน้าที่ต ารวจ
เขม้งวดกบัโรงแรมมา่นรดูจะท าใหล้ดปัญหาดงักล่าวไดส้่วนหนึ่ง" ธนวรรธน์ กล่าว 
 
ค้านตลาดกลางผลไม้ระยองจนัทบรุีฮ่ึม-พร้อมกว่าทุกด้าน'ปธ.หอพิจิตร'จ้ีเร่งเลือกตัง้ 
Source - มตชิน (Th) 
 
          สมาคมผลไม้เมอืง-หอการค้าอบจ.จนัท์ฮึ่มเคลื่อนไหวค้าน รบ.ดนัตัง้ตลาดกลางผลไม้ที่สมาร์ท 
ปารค์ ระยอง ลัน่จนัทบุรมีคีวามพรอ้มกว่าทุกดา้น 
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          คาดวนัวาเลนไทน์คกึคกั 
          นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เปิดเผยผลส ารวจการใช้จ่ายและพฤตกิรรมช่วงวนัวาเลนไทน์ ตรงกบัวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ จากประชาชน
ทุกเพศทุกวยั 1,200 ราย ระหว่างวนัที่ 30 มกราคม-6 กุมภาพนัธ ์2561 พบว่า 41.1% เหน็ว่าบรรยากาศ
วนัวาเลนไทน์ปีนี้จะคกึคกัมากขึ้น เพราะมคีวามหวงัว่าเศรษฐกจิจะดขีึน้ สถานที่เที่ยวมากขึน้ นโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครฐั และผู้ปกครองไม่อยู่ ส่วน 29.1% เห็นว่าคกึคกัน้อยลง และ 29.8% เห็นว่าไม่
เปลีย่นแปลง เพราะมองว่าเศรษฐกจิแย่ลงราคาสนิคา้แพงขึน้ และกงัวลเรื่องความปลอดภยั โดยสนิคา้ยอด
นิยมที่มอบให้กนั คอื ดอกไม้ (กุหลาบ) อาหาร ของขวญั และช็อกโกแลต ส่วนใหญ่ 51.3% ระบุซื้อใน
ปรมิาณเท่าเดมิ แต่ 53.6% ระบุมูลค่าการซื้อเพิม่ขึ้น เนื่องจากสนิค้าแพงขึน้ ค่าครองชพีสูง รายได้และ
เศรษฐกจิดขีึน้ ซึง่ปีนี้การใชจ้า่ยเฉลีย่ต่อคนเพิม่เป็น 2,394 บาท จากปีก่อน 2,263 บาท และคาดช่วงวนัวา
เลนไทน์ปีนี้จะมเีงนิสะพดั 3,800.27 ลา้นบาท มลูค่าสูงสุดรอบ 10 ปี โตขึน้กว่าปีก่อน 3.10% ซึง่เป็นการ
ต่อเนื่องเป็นปีที ่2 
          "วาเลนไทน์ปี 2561 ถอืว่าคกึคกักว่าปี 2560 เพราะใกลว้นัตรุษจนีพอด ีซึง่ไม่ค่อยเกดิขึน้บ่อยนัก 
ท าให้บรรยากาศใช้จ่ายนอกบ้านดขีึ้น โดยเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ยงัให้ความส าคญัใกล้เคยีงกบัวนัส าคญั
อื่นๆ" และว่า นอกจากนี้ไดม้กีารส ารวจทรรศนะดา้นสงัคมช่วงวนัวาเลนไทน์ พบว่านักศกึษามแีนวโน้มจะ
ฉลองวนัวาเลนไทน์โดยการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ากลุ่มอื่น อาท ิวยัท างาน นักเรยีน และคู่สมรส โดยใช้
สถานทีห่อ้งพกัรายวนั อพารต์เมนต์ และโรงแรมมา่นรดู อกีทัง้ยอมรบัไดก้บัการเพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานที่
ถือเป็นเรื่องปกติมากขึ้น จงึท าให้เสี่ยงต่อการที่เยาวชนไทยมกีารตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร และการเป็น
ปัญหาสงัคมเพิม่ขึน้ในอนาคต 
          ใชจ้า่ยตรษุจนีพุ่ง5.6หมืน่ล. 
          นายธนวรรธน์กล่าวว่า ทางศูนยย์งัไดส้ ารวจพฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคช่วงเทศกาลตรษุจนี 
2561 ในสปัดาหห์น้า พบว่า 63% ระบุว่าตรุษจนีปีนี้จะคกึคกัมากกว่าปีก่อน อกี 24.4% ระบุคกึคกัเท่าเดมิ 
และ 12.6% ระบุคกึคกัน้อยลง โดยส่วนใหญ่วางแผนไหวเ้จา้/บรรพบุรุษ และเดนิทางท่องเทีย่ว โดยเฉพาะ
ปีนี้เดนิทางไปต่างประเทศมากกว่าปีก่อนมาก ซึ่งในส่วนการใช้จ่ายซื้อสนิค้า ส่วนใหญ่ 45.9% ระบุซื้อ
ปรมิาณเพิม่ขึน้เลก็น้อย แต่ 57.6% ระบุใชจ้า่ยเงนิซือ้สนิคา้เพิม่ขึน้ เนื่องจากเศรษฐกจิดขีึน้ ของแพงขึน้ มี
รายไดแ้ละโบนัส 42.6% ระบุใช้จ่ายเท่าเดมิและลดลง เพราะต้องลดใช้จ่าย ตามรายได้ที่ลดลง มองภาวะ
เศรษฐกจิแย่ลง และวติกเสถยีรภาพทางการเมอืง โดยคาดว่าเงนิใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจนีทัง้การซื้อ
สนิค้าและท่องเที่ยวประมาณ 56,860 ล้านบาท เป็นมูลค่าสูงสุดที่เคยท าการส ารวจมา 10 ปี แต่ขยายตวั
เพยีง 3.52% ซึง่เป็นอตัราขยายตวัต ่าสุดรอบ 6 ปี 
          โอดของไหวต้รษุจนีแพงขึน้ 
          "สาเหตุหลกัมลูค่าใชจ้า่ยตรุษจนีปีนี้สูงสุด ผลจากราคาสนิคา้สูงขึน้ โดยผูบ้รโิภค 67.8% ระบุราคา
สนิคา้ตรุษจนีปีนี้แพงขึน้ เพียง 15.7% ระบุราคาไม่เปลีย่นแปลง สอดรบักบัค าถามว่าสิง่ทีเ่ป็นห่วงมากใน
ตรุษจนีนี้อนัดบัแรกคอื การขึน้ราคาสนิคา้ทีจ่ าเป็นส าหรบัตรุษจนี ส่วนกลุ่มทีใ่ชจ้่ายลดลงเพราะกงัวลเรื่อง
รายได้และเหน็ว่าเศรษฐกจิยงัฟ้ืนตวัไม่เต็มที่ ท าให้ระมดัระวงัการใชจ้่าย หากไม่กงัวลเรื่องเศรษฐกจิและ
เศรษฐกจิไม่ไดฟ้ื้นตวัแบบกระจุกตวัอยา่งตอนนี้ การใชจ้่ายตรุษจนีน่าจะขยายตวัไดสู้ง 5-6% เมื่อรวมการ
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ใชจ้่ายวนัวาเลนไทน์และตรุษจนีปีนี้จะมมีลูค่าเกอืบ 6 หมื่นล้านบาท กระทบต่อจดีพีทีี่ข ึน้ 0.3%" นายธน
วรรธน์กล่าว 
          นายธนวรรธน์กล่าวว่า พฤตกิรรมตรุษจนียงัเน้นท าบุญ ซือ้ของเซ่นไหว ้ใหแ้ต๊ะเอยี ซึง่แยกการใช้
จ่าย พบว่าซื้อของเซ่นไหว้ เฉลี่ย 4,155 บาท ไปท าบุญ 2,048 บาท ซื้อสนิค้าอุปโภคและบรโิภค 2,714 
บาท ใหแ้ต๊ะเอยี 4,008 บาท ซือ้เสือ้ผา้ รองเทา้ 1,446 บาท ท่องเทีย่ว 25,489 บาท ซือ้เครื่องประดบั และ
ทองค า 18,153 บาท เป็นต้น ส าหรบัสถานทีป่ระชาชนอยากไปสกัการะขอพรมากทีสุ่ด คอื ศาลเจา้พ่อเสอื
ใน กทม. วดัเล่งเน่ยยี ่กทม. วดัไตรมติร กทม. วดัพนัญเชงิวรวหิาร จ.พระนครศรอียุธยา และวดับ าเพ็ญ
จนีพรต กทม. เป็นตน้ โดยพรทีต่อ้งการ อนัดบัแรกคอื อยากร ่ารวยเงนิทอง ตามด้วยประสบความส าเรจ็ใน
ทุกสิง่ทีต่้องการ อยากใหทุ้กคนในครอบครวัมสีุขภาพแขง็แรง อายุยนื และมคีวามรกัความสามคัคกีนั เป็น
ต้น ส่วนแผนท่องเที่ยวต่างประเทศปีนี้ อนัดบัแรกไปเที่ยวจนี รองลงมาคอื ฮ่องกง ญี่ปุ่ น ไต้หวนั และ
เกาหลใีต ้
          สบน.จอ่ครม.ปรบัแผนบรหิารหนี้ 
          นายประภาศ คงเอยีด ผู้อ านวยการส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า วนัที่ 12 
กุมภาพนัธ์ จะมกีารประชุมคณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบรหิารหนี้สาธารณะ ที่มรีฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลงัเป็นประธาน เพื่อปรบัแนวทางการบรหิาร-จดัการหนี้ใหม่ หลงัจากทีร่ฐับาลมแีผนกูเ้งนิมา
จดัท างบกลางปี 2561 อกี 1 แสนล้านบาท จากวงเงนิงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งเดมิแผนการกู้เงนิ
ของรฐับาลปีงบ 2561 จ านวน 1.124 ลา้นลา้นบาท แบ่งเป็น 1.การกูเ้งนิใหม ่6.07 แสนลา้นบาท ในจ านวน
นี้กูเ้พื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนลา้นบาท ทีเ่หลอืสนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐั 2.การกูป้รบั
โครงสรา้งหนี้เดมิ 5.16 แสนล้านบาท ซึ่งการกู้เงนิในปีนี้ยงัเน้นแหล่งเงนิในประเทศรูปแบบพนัธบตัรและ
ตราสารหนี้อื่นๆ คาดว่าจะมกีารเสนอแผนบรหิารจดัการหนี้ใหม่เขา้ที่ประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ภายใน
เดอืนกุมภาพนัธน์ี้ 
          นายประภาศกล่าวว่า นอกจากนี้ สบน.ยงัมแีผนบรหิารความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบี้ย 
และการปรบัโครงสรา้งหนี้ แมว้่ามสีดัส่วนหนี้ต่างประเทศเพยีง 0.9% ของหนี้รฐับาลทัง้หมด โดย สบน.จะ
เร่งด าเนินการปิดความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน รวมทัง้ช าระคนืหนี้ต่างประเทศที่มตี้นทุนสูงกว่าอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั โดยเปลี่ยนมาใชเ้งนิกู้ในประเทศทดแทน มแีผนด าเนินการวงเงนิ 3.6 หมื่นลา้นบาท เริม่
ลอ็ตแรกเดอืนเมษายน 2,500 ลา้นบาท 
          คลงัขายพนัธบตัรอกี5พนัล. 
          นายประภาศกล่าวอกีว่า ยงัเตรยีมพรอ้มกรณีกฎหมายการบรหิารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงนิ
คงคลงัเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิคงคลงั ผ่านความเหน็ชอบจากสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
(สนช.) แลว้เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2561 หลงัจากนี้รอประกาศในราชกจิจานุเษกษา เพื่อใหก้ฎหมายมผีล
บงัคบัใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งกฎหมายเปิดโอกาสให้กระทรวงการคลงับรหิารจดัการเงนิสดให้มคีวาม
คล่องตวัมากขึน้ ดว้ยการเพิม่กรอบการกูเ้งนิระยะสัน้เพื่อบรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงัไมเ่กนิ 3% ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถกู้ขาดดุลขา้มปีงบประมาณ ตามวงเงนิงบกนัเหลื่อมปี ท าให้ไม่
จ าเป็นต้องถือเงนิคงคลงัไว้สูงถึง 3-5 แสนล้านบาท การถือระดบันัน้ ถือเป็นต้นทุนของประเทศ และ
บางครัง้ถูกน าไปโจมตีทางการเมือง ซึ่งหากกฎหมายมผีลแล้ว สนบ.จะหารอืกับกรมบญัชีกลาง และ
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ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เพื่อก าหนดตวัเลขเงนิคงคลงัที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการจ าหน่าย
พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั จะจดัสรรเพิม่เตมิครัง้ที ่2 จ านวน 5,000 ลา้นบาท โดยจ าหน่าย
ใหป้ระชาชนตัง้แต่วนัที ่12 กุมภาพนัธ์-30 มนีาคม 2561 ใหซ้ือ้รายละไม่เกนิ 2 ลา้นบาทต่อธนาคาร ทีผ่่าน 
4 ธนาคารเป็นตวัแทน คอื กรงุเทพ กรงุไทย กสกิรไทย และไทยพาณชิย์ 
          นายธรีชัย ์อตันวานิช ทีป่รกึษาดา้นตลาดตราสารหนี้ สบน. กล่าวว่า หนี้สาธารณะคงคา้ง ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 ม ี6.3 ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 41.76% ของจดีพี ีแบ่งเป็นหนี้รฐับาล 5.02 ลา้นลา้นบาท 
หนี้รฐัวสิาหกจิ 9.4 แสนลา้นบาท หนี้รฐัวสิาหกจิที่เป็นสถาบนัการเงนิ (รฐับาลค ้าประกนั) 3.93 แสนล้าน
บาท และหนี้หน่วยงานของรฐั 1 หมื่นลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดอืนพฤศจกิายน 2560 หนี้สาธารณะ
คงคา้งเพิม่ขึน้สุทธ ิ45,947.43 ลา้นบาท 
          จนัทค์า้นตัง้สมารท์ปารค์ระยอง 
          นายภานุวฒัน์ ไหมแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรยีน มงัคุดแห่งประเทศไทย กล่าว
ว่า การทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกบักระทรวงพาณิชยผ์ลกัดนัให ้จ.จนัทบุร ีเป็นเมอืงมหานครผลไมต้าม
ขอ้เสนอของภาคเอกชนของ จ.จนัทบุร ีนับเป็นเรื่องที่ด ีเพราะจนัทบุรมีคีวามพรอ้มทุกด้าน ทัง้เรื่องการ
ผลติ แหล่งรวบรวมผลผลติ ทัง้ที่ผ่านจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และล้งเอกชน รวมทัง้
เรื่องการตลาดและการส่งออกไปต่างประเทศ ซึง่ จ.จนัทบุร ีมศีกัยภาพสูงกว่าทุกจงัหวดั แต่รูส้กึกงัวลและ
ไมเ่หน็ดว้ยกบัภาครฐัคอืท าไมตอ้งตัง้ตลาดกลางผลไมค้รบวงจร ทีส่มารท์ ปารค์ จ.ระยอง แทนทีจ่ะเป็น จ.
จนัทบุร ีทีม่คีวามพรอ้มในทุกดา้น 
          "ผมไม่เหน็ด้วยที่จะให้ จ.ระยอง เป็นที่ตัง้หอ้งเยน็ที่จะน าผลผลติไปแปรรปู เพราะหาก จ.จนัทบุร ี
ไม่ไดเ้ป็นทีต่ ัง้ของสมารท์ ปารค์แลว้ จะเป็นมหานครผลไมไ้ดอ้ย่างไร หากเป็นเช่นนัน้ผลประโยชน์ทัง้หมด
จะตกไปอยู่กับกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่เข้ามาเอาผลประโยชน์ของเกษตรกรไปเกือบทัง้หมด ดังนัน้ ทาง
สมาคมการค้าผลไมจ้นัทบุร ีหอการค้าจนัทบุร ีสภาการเกษตรจนัทบุร ีและ อบจ.จนัทบุร ีก าลงัหารอืเพื่อ
เคลื่อนไหวคดัคา้นทีจ่ะผลกัดนัให ้จ.ระยอง เป็นทีต่ ัง้หอ้งเยน็และแหล่งส่งออกผลผลติผลไม ้โดยจะขอให้มา
ตัง้ทีจ่นัทบุร ีเพราะมคีวามพรอ้มอยูแ่ลว้ในทุกดา้น" นายภานุวฒัน์กล่าว 
          แนะส่งเสรมิลง้ช่วยดงึราคา 
          นายภานุวฒัน์กล่าวว่า อกีเรือ่งทีร่ฐับาลไม่ควรละเลยคอื ลง้ทีร่บัซือ้ผลไมใ้น จ.จนัทบุร ีและจงัหวดั
อื่นๆ ในภาคตะวนัออกนัน้ ช่วยแกปั้ญหาราคาผลไมไ้ดม้าก เพราะลง้ทีม่นีกัลงทุนจนีน าเงนิทุนจ านวนมาก
มาใหพ้่อคา้คนไทยรวบรวมผลผลติใหเ้พื่อส่งออกไปประเทศจนี มอี านาจในการซือ้สูงและมกีารแข่งขนักนั 
ท าให้เกษตรกรขายไดร้าคาสูง อกีทัง้ลง้ยงัจ่ายเงนิสด แต่ต้องยอมรบัว่าล้งที่ท าอยู่ทุกวนันี้มทีัง้ท าถูกต้อง
ตามกฎหมาย บางส่วนก็ไม่ถูกกฎหมาย ทางราชการต้องมองในแง่บวก เพราะล้งเป็นกลไกท าให้ตลาด
ผลไมเ้ตบิโตอยา่งกา้วกระโดด 
          "หากจะใหจ้นัทบุรเีป็นมหานครผลไมอ้ย่างสมบูรณ์แบบต้องรว่มมอืกบัลง้ อย่าไปท าลายหรอืสรา้ง
กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เกิดปัญหา เพราะจะไม่เป็นผลด ีแต่ควรสรา้งมาตรการส่งเสรมิให้เกิดการแข่งขนั ท า
ใหล้ง้เป็นกลไกการตลาดทีส่ าคญั ยอมรบัว่าลง้เถื่อนยงัมอียูม่าก แต่ลง้เหล่านี้สามารถเขา้มาสู่ระบบได ้ตอ้ง
หามาตรการแก้ปัญหาและร่วมมอืกนัผลกัดนั ส่วนพ่อคา้ชาวจนีทีน่ าเงนิมาให้ลง้คนไทย โดยจ่ายเงนิสดให้
ทนัทเีป็นสิง่ที่ด ีแต่เราต้องบอกใหค้นไทยเขา้ใจและอย่าไปรบัใช้พ่อคา้ชาวจนีจนเกนิขอบเขต เพราะหาก
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วนัใดวนัหนึ่งพ่อค้าคนจนีจบัมอืกนักดราคาด้วยการไม่รบัซื้อผลไม้เพยีง 3 -7 วนั จะเกิดผลกระทบมาก 
ราคาผลไมจ้ะตกลงทนัท ีเพราะวนัน้ีลง้ มอี านาจต่อรองสงูมาก" นายภานุวฒัน์กล่าว 
          ไทย-จนีเตรยีมถกแกปั้ญหาลง้ 
          แหล่งขา่วจากกระทรวงพาณิชยเ์ปิดเผยว่า หลงัเทศกาลตรษุจนี หรอืปลายเดอืนกุมภาพนัธน์ี้ จะมี
การประชุมหารอืร่วมของหน่วยงานดา้นการคา้และการเกษตรระหว่างผูบ้รหิารระดบัสูงไทยกบัจนี โดยไทย
เป็น เจา้ภาพ เพื่อลงลกึในแผนปฏบิตักิารลดปัญหาลง้ไม่มคีุณภาพ โดยหลกัการจะขอความร่วมมอืในการ
ตรวจสอบล้งจนีที่เขา้มารบัซื้อผลผลติไทยและส่งออก รวมถึงกฎระเบียบน าเข้าผลไม้ไทยในจนี เพื่อให้
กระจายผลไม้ไทยเข้าตลาดจนีได้ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการกีดกันหรอืออกกฎระเบียบใหม่ดูแล 
เนื่องจากทีผ่่านมาทัง้ไทยและจนีกม็กีฎเกณฑแ์ละมาตรฐานการดแูลลง้และสนิคา้น าเขา้/ส่งออกอยูแ่ลว้ 
          "ทางการคงไม่น าเรื่องท าสญัญากลางมาบงัคบัล้งจนีกบัเกษตรกรไทย เพราะในพื้นที่เช่นจงัหวดั
จนัทบุรทีีม่ผีลผลติทุเรยีน มงัคุด เขากม็กีารท าสญัญาเป็นธรรมทีข่อใหอ้ยัการตรวจสอบแลว้ เรือ่งการตกลง
ราคาหรอืซื้อขายคงไม่ไดเ้กี่ยวกบัรฐั เพยีงแต่ขอให้จนีดูแลลง้จนีทีค่้าขายกบัไทยว่าเป็นลง้มาตรฐาน หรอื
เมื่อมปัีญหาใหท้างการจนีเร่งด าเนินการ ไม่ใหเ้กดิล้งนินจาเหมอืนที่ผ่านมา ซึง่ในพื้นทีเ่องพอใจที่มลีง้จนี 
เพราะจะไดรู้ถ้งึความต้องการและราคาซือ้ขาย เพยีงจากนี้เราต้องหารอืและประเมนิสถานการณ์สัน้ขึน้จาก
เดมิเน้นก่อนผลผลติออกสู่ตลาด แต่ต่อไปจะท าแผนดแูลระยะสัน้และยาว" แหล่งขา่วกล่าว 
          สนธริตัน์สัง่รบัมอืผลไมท้ะลกั 
          แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สัง่การให้
หน่วยงานภายในกระทรวง ทัง้กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ จดัท าแผนทางปฏบิตัใินการรบัมอืผลไมห้น้ารอ้นหลกัของไทยที่
จะออกสู่ตลาดมากในครึง่ปีแรก 2561 โดยเน้น 3 ชนิด คอื ล าไย ทุเรยีน และมงัคุด ซึง่ประเมนิว่าผลผลติปี
นี้น่าจะสูงกว่าปีก่อนมาก โดยต้องท าควบคู่ตัง้แต่ต้นทาง คือประเมนิผลผลิตที่มีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เจา้ภาพ ดา้นกลางและปลาย กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงอุตสาหกรรมจะเน้นเพิม่มลูค่าการคา้
และส่งออกในตลาดใหม่ อย่างตอนนี้ก าลงัวติกเรื่องผลผลติล าไยทีก่ าลงัออกสู่ตลาด จากการส ารวจตลาด
ส่งออกพบว่าอินโดนีเซยีที่เป็นตลาดใหญ่น าเข้าในช่วงต้นฤดูปีนี้ชะลอน าเข้า เพราะรฐับาลอินโดนีเซีย
ต้องการใหบ้รโิภคผลไมใ้นประเทศลดการน าเขา้ ขณะที่จนีจะเป็นตลาดครึง่ปีหลงัและเป็นการแปรรปูเป็น
หลกั ดงันัน้เมือ่ล าไยออกสู่ตลาดกจ็ะมปัีญหามาก 
          "ในแผนดงักล่าวจะน าไปสู่เป้าหมายการเป็นมหานครผลไมโ้ลกของไทย ซึ่งต้องเน้นทัง้ลดปัญหา 
และเพิม่มลูค่าการตลาด มาตรการทีอ่อกกเ็น้นช่วยเหลอืไมใ่ช่บงัคบั" แหล่งขา่วกล่าว 
          เอกชนมองโอกาสส่งออกโต6% 
          นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เอกชน
ยงัมองตัวเลขส่งออกปี 2561 ไม่หวือหวามากเหมอืนปี 2560 และกรอบน่าจะอยู่ระดบั 3.5 -6% ถือว่า
ใกล้เคยีงกบัเป้าหมายของนายสมคดิ จาตุศรพีิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีคือ 6% เพราะเอกชนมองว่าปี 
2560 ตัวเลขส่งออกเติบโตถึง 9.9% แล้ว ท าให้ปี 2561 อาจไม่สูงเท่าปีที่ผ่านมาก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
เป้าหมายของนายสมคดิก็มคีวามเป็นไปได้ เพราะเศรษฐกจิโลกมสีญัญาณฟ้ืนตวัชดัเจน ประกอบกบัปีที่
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ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ตัง้เป้าหมายไว้ที่ 5% แต่เอกชนคาดการณ์ไว้เพียง 0 -2% และสุดท้ายตัวเลข
ส่งออกกพ็ุ่งเกนิเป้าหมาย 
          "ขณะเดยีวกนัรองนายกฯสมคดิอาจต้องการให้ขา้ราชการแอคทฟีและใหเ้กดิความมัน่ใจต่อตวัเลข
การส่งออกไทย ทัง้นี้ หากไตรมาสแรกของปีนี้ ตวัเลขขยายตวัด ีเอกชนอาจปรบัเป้าหมายส่งออกเพิม่ขึน้ก็
ได"้ นายเกรยีงไกรกล่าว 
          นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กล่าวว่า จากการสอบถามผูป้ระกอบการภาคเอกชนทัว่ประเทศยงักงัวลเรื่องการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย
แบบกระจุกตวั และกว่าจะรบัรูร้ายไดท้ีด่ขี ึน้หรอื เศรษฐกจิกระจายตวัลงฐานราก กน่็าจะเขา้ไตรมาส 3-4 ปี
นี้ ประกอบกบัผู้ประกอบการกงัวลเรื่องค่าบาทแขง็เรว็ ยงัมองว่าปีนี้ค่าเงนิบาทแขง็ระดบั 31.50 บาท/
เหรยีญสหรฐั จะกดดนัการส่งออกและการส่งออกน่าจะไม่เกนิ 5% ซึ่งจะท าให้เศรษฐกจิไทยปีนี้ขยายตวั 
4.2-4.5% 
          นางจนัทิรา ยมิเรวตั ววิฒัน์รตัน์ อธบิดีกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมก าลงั
หารอืถงึสถานการณ์และเป้าหมายส่งออกรายอุตสาหกรรม เพื่อน าไปประมวลกบัทูตพาณิชยร์ายประเทศ 
ซึง่จะไดค้วามชดัเจนหลงัการประชุมทูตพาณิชยท์ัว่โลก และรบัมอบนโยบายจากนายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่  19 กุมภาพันธ์นี้  เบื้องต้นก็จะมีการปรับเพิ่มการเจา ะตลาดและกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อผลกัดนัส่งออกใหถ้งึ 6% ตามเป้าหมาย 
          มท.ยนัไมท่ิง้ผูค้า้ตลาดประชารฐั 
          ทีห่อ้งประชุมรอยลัจบูลิีบ่อลรมู ชาเลนเจอร ์เมอืงทองธานี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถงึโครงการตลาดประชารฐัทีพ่บว่าในช่วง 2 เดอืนทีผ่่านมามผีูค้า้สละสทิธิ
กว่า 4,000 รายว่า เป็นเรื่องธรรมดาของการค้าขายที่มทีัง้ขายได้และขายไม่ได้ ผู้ค้าจะต้องคอยพฒันา 
ปรบัปรงุคุณภาพสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามความต้องการของผูบ้รโิภค และจากการรบัทราบรายงานพบมปัีญหา
หลายกรณี เช่น ผู้คา้บางรายเพิง่เคยค้าขายครัง้แรก บางรายจองแผงแต่ยงัไม่มาค้าขาย หรอืบางรายจอง
แผงไวใ้นลกัษณะเป็นพ่อคา้คนกลาง 
          "ยนืยนัว่ากระทรวงมหาดไทยมกีารติดตามการด าเนินงานไม่ได้ทอดทิ้ง อีกทัง้ยงัมเีจ้าหน้าที่ทัง้
ภาครฐัและเอกชน คอยชี้แจง แนะน า อบรมส าหรบัผู้ที่ยงัไม่เคยค้าขายมาก่อน จะยงัด าเนินโครงการนี้
ต่อไป" พล.อ.อนุพงษ์กล่าว 
          ปธ.หอคา้พจิติรจีเ้รง่เลอืกตัง้ 
          นายเจนศิลป์ เจรญิบวรศกัดิ ์ประธานหอการค้าจงัหวดัพิจติร กล่าวว่า จากกระแสข่าวจะมกีาร
เลื่อนการเลือกตัง้ออกไปเป็นปี 2562 จากเดิมที่จะมีการเลือกตัง้ในปี 2561 เห็นว่าไม่น่าจะเลื่อนการ
เลอืกตัง้ออกไป ประชาชนเรยีกรอ้งอยากใหม้กีารเลอืกตัง้เพราะทนพษิเศรษฐกจิทีต่กต ่าไม่ไหว ขาดสภาพ
คล่อง ร้านค้าต่างๆ ปิดตวัลง ตราบใดที่ยงัไม่มกีารเลอืกตัง้นักลงทุนต่างชาติจะไม่มคีวามเชื่อมัน่ ท าให้
ประเทศไทยเสยีโอกาส 
          "อยากให้มกีารเลอืกตัง้ให้เรว็ที่สุด เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น การเลื่อนการเลอืกตัง้ออกไปไม่ได้เป็น
ปัญหา แต่อย่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพราะชาวต่างชาติจะไม่เชื่อถือ จะมองว่ารฐับาลไม่ท าตามค าพูด 
ภาพลกัษณ์ของรฐับาลจะเสยีหาย และอยากให้รฐับาลช่วยเรื่องพชืผลทางการเกษตร เนื่องจากราคาไม่ด ี



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่9 กุมภำพันธ์ 2561 

  

ทุกวนันี้ชาวนาชาวสวนจะตายหมดแล้ว ดงันัน้เห็นด้วยที่รฐับาลจะกระจายเมด็เงนิกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่
ชุมชนอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่หวัน่ว่าจะไม่ถึงรากหญ้า ไม่อยากให้น างบมาละลายโดยไม่มี
ประโยชน์" นายเจนศลิป์กล่าว 
          'สระแกว้'แนะคนจนรว่มเฟส2 
          วนัเดยีวกนั นายพรพจน์ เพญ็พาส ผูว้่าฯสระแกว้ พรอ้มนายรณรงค ์นครจนิดา รองผูว้่าฯสระแก้ว 
ลงพื้นที่ดูบรรยากาศผู้ถอืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัสมคัรเขา้ร่วมมาตรการพฒันาคุณภาพชวีติผู้มรีายได้น้อย
ระยะที ่2 
          นายพรพจน์กล่าวว่า รฐับาลมีมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรฐั โดยให้
ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอรบัการพฒันาตนเองเพื่อสร้างอาชพี สรา้งรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ตัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธน์ี้ โดยเจา้หน้าทีจ่ะสอบถามความประสงคข์องผูม้บีตัร จากนัน้จะส่งไป
พฒันาตามทีแ่จง้ความประสงคไ์วก้บัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและจะมกีารตดิตามผลเป็นระยะ จงึขอใหผู้ม้บีตัร
สวสัดกิารแห่งรฐัใน จ.สระแก้ว แจง้ความประสงค์ในการพฒันาคุณภาพชวีติของตนเองกบัเจา้หน้าที่ตาม
สถานที่ที่อ าเภอก าหนด เพื่อประโยชน์สุขต่อการด ารงชวีิตของตนเอง หลงัจากแจ้งความประสงค์แล้ว
รฐับาลจะปรบัวงเงนิค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภคบรโิภค จากเดมิเดอืนละ 200 บาทต่อคน เป็น 300 
บาท และจาก 300 บาท เป็น 500 บาท หากผู้มบีตัรเข้ารบัการพฒันาจนครบหลกัสูตร แต่ถ้าไม่พฒันา
คุณภาพชวีติตามทีแ่จง้ไว ้จะไมเ่พิม่วงเงนิและเรยีกคนืเงนิทีจ่่ายเพิม่ดว้ย 
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